

## **BÁO CÁO**

### **Tóm tắt kết quả thẩm tra các báo cáo trình Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Khóa XV**

Thực hiện Công văn số 37/TTHĐND-CV, ngày 24/6/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các báo cáo như sau:

#### **I. Các báo cáo của UBND huyện trình:**

**1. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật** (Báo cáo số 373/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế được nêu trong Báo cáo. Ngoài ra, Ban nhận thấy:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tai nạn giao thông dẫn đến thiệt hại về người và tài sản tăng so với cùng kỳ năm trước (*tăng 02 vụ; 04 người chết, 02 người bị thương, 03 xe ô tô và 01 xe mô tô hư hỏng*). Tình hình vi phạm hành chính tăng so với cùng kỳ năm trước (*tăng 128 vụ*).<sup>1</sup> Công tác chỉ đạo đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; tỉ lệ điều tra, phá án trong một số vụ, việc đạt thấp (*đạt tỷ lệ 44,4%*)<sup>2</sup>.

**2. Báo cáo của UBND huyện về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội** (Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện)

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế được nêu trong Báo cáo. Ban nhận thấy, mặc dù UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn còn một số hạn chế đó là:

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy đầy đủ. Trình độ, năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ, công chức có mặt

<sup>1</sup> 06 tháng đầu năm 2021 phát hiện và xử lý VPHC đối với 35 trường hợp.

<sup>2</sup> Theo Báo cáo số 234/BC-VKS, ngày 09/6/2022 của Viện kiểm sát.

chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư, xây dựng có lúc, có nơi chưa kịp thời, thiếu kiên quyết.

Công tác quản lý và bảo vệ rừng có lúc, có nơi chưa đạt hiệu quả. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch chưa chặt chẽ; Công tác GPMB để đầu tư các dự án trọng điểm còn chậm; một số công trình, dự án được đầu tư, xây dựng chưa đảm bảo chất lượng công trình; Công tác chỉnh trang đô thị chưa thật sự khoa học và đồng bộ, còn nhiều kiến nghị phản ánh của cử tri.

Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý một số đơn thư chưa đảm bảo, chuyển giao cho các cơ quan chuyên môn giải quyết là chưa đúng thẩm quyền; chỉ đạo giải quyết một số nội dung đơn còn chậm, chưa dứt điểm, còn để kéo dài.

- **Đề xuất, kiến nghị:** Đề nghị điều chỉnh lại tiêu đề và phần kết của báo cáo đảm bảo theo đúng nội dung của UBND huyện trình kỳ họp thứ 3 HĐND, được nêu tại Thông báo số 16/TB-TTHĐND, ngày 13/6/2022 của Thường trực HĐND về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

**3. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh** (Báo cáo số 362/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện)

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế được nêu trong Báo cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy vẫn còn một số hạn chế đó là:

Một số nội dung đơn kiến nghị của công dân<sup>3</sup> chưa trả lời bằng văn bản theo quy định. Một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn chưa đảm bảo, việc chuyển đơn giao cho các cơ quan chuyên môn giải quyết chưa đúng thẩm quyền,<sup>4</sup> một số đơn chậm xem xét giải quyết.<sup>5</sup>

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có lúc vẫn chưa thường xuyên<sup>6</sup>.

Một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại một số xã có mặt còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.

**4. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng** (Báo cáo số 347/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện)

<sup>3</sup> Ông Phan Doãn Niên thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Gle; Ông Nguyễn Văn Viễn Thôn Đăk Wăk, xã Đăk Kroong

<sup>4</sup> Đơn ông Nguyễn Hoàng Tuấn, thôn Nủ Kon, xã Đăk Môn.

<sup>5</sup> Đơn của ông Nguyễn Văn Ba thôn 16/5 tiếp nhận ngày 04/11/2021.

<sup>6</sup> Trong 6 tháng đầu năm thực hiện 01 cuộc tại 01 đơn vị (xã Mường Hoong).



Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế được nêu trong Báo cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy vẫn còn một số hạn chế đó là:

Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương trình độ, năng lực quản lý tài chính còn hạn chế, dẫn đến một số nội dung chi chưa đảm bảo, chưa đúng quy định còn để xảy ra sai phạm.

**5. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí** (Báo cáo số 365/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện).

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế được nêu trong Báo cáo. Ban Pháp chế không có ý kiến gì thêm.

**6. Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri** (Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện)

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND huyện về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế được nêu trong Báo cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy: Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND huyện<sup>7</sup>, Ban nhận thấy có **01** nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần, kéo dài đã được UBND huyện xem xét, trả lời qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước nhưng đến nay cử tri vẫn còn ý kiến<sup>8</sup>.

**- Kiến nghị, đề xuất:**

**\* Đối với UBND huyện**

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất chủ trương, giải pháp cụ thể, hiệu quả sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề cử tri còn kiến nghị nhiều lần liên quan đến đời sống, dân sinh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổng hợp, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo các nội dung trả lời, giải quyết phải chính xác, kịp thời, hết trách nhiệm và đúng thẩm quyền theo quy định; tránh trả lời chung chung, né tránh, thiếu căn cứ.

Tăng cường chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; đảm bảo các nội dung giải quyết, trả lời cử tri có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

<sup>7</sup> Báo cáo số 97/BC-HĐND ngày 15/12/2021 của Thường trực HĐND huyện.; Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 25/01/2022 của Thường trực HĐND huyện

<sup>8</sup> Cử tri thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei: Đề nghị huyện đẩy nhanh các thủ tục để đề nghị 2 cơ quan Bưu điện và điện lực tỉnh Kon Tum cho ý kiến về phân đất giành cho thôn làm hội trường, vì hiện nay thôn không có nơi để sinh hoạt và triển khai các nhiệm vụ của thôn, thị trấn, huyện.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời; tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin nên kiến nghị nhiều lần.

**\* Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện**

Tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam huyện các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác giải quyết kiến nghị của cử tri. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia giải quyết tốt các kiến nghị từ cơ sở.

**\* Đối với Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện**

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, giải thích về chính sách, những lợi ích của việc thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn huyện nhằm tạo sự đồng thuận cao của người dân trong việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; theo dõi, rà soát, tổng hợp, phân loại ý kiến cử tri chính xác, đúng thẩm quyền; cập nhật thông tin kịp thời, không tổng hợp những nội dung đã giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp trước (*trừ các nội dung tiếp tục phát sinh sau giải quyết kiến nghị cử tri*).

**II. Đối với báo cáo của các cơ quan tư pháp trình:**

**1. Báo cáo của Chi Cục THA dân sự huyện** (Báo cáo số 75/BC-CCTHADS, ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện).

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của Chi cục thi hành án dân sự huyện về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế được nêu trong Báo cáo. Ban pháp chế không có ý kiến gì thêm.

**2. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện**(Báo cáo số 234/BC-VKS ngày 09 tháng 6 năm 2022).

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của Viện kiểm sát nhân dân huyện về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế được nêu trong báo cáo. Ban Pháp chế đề nghị VKS kiểm tra, rà soát số liệu tại trang 1, mục 1 về tình hình tội phạm để điều chỉnh lại số liệu về tăng, giảm bị can cho phù hợp (*6 tháng đầu năm 2022 cơ quan chức năng khởi tố 6 vụ/7 bị can giảm 01 vụ/03 bị can; tại trang 1, mục 1 chân trang: Năm 2021 cơ quan chức năng khởi tố 07 vụ/ 04 bị can*).

**3. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện** (Báo cáo số 38/BC-TA ngày 01 tháng 6 năm 2022).



Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của Tòa án nhân dân huyện về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế được nêu trong Báo cáo. Ngoài ra, Ban nhận thấy báo cáo của TAND huyện chưa đánh giá được kết quả lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, nội dung này tại kỳ họp thứ 2 Ban pháp chế đã có đề nghị bổ sung tuy nhiên kỳ họp này TAND huyện vẫn chưa thực hiện.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các báo cáo trình Kỳ họp thứ 3, Ban pháp chế kính trình HĐND huyện, khoá XV xem xét quyết định./.

***Nơi nhận***

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- TAND huyện;
- UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**  
**KT/TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Đình Quốc Kiên**